



แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

☎ : 0 5366 8469 Fax : 0 5366 8467

www.srimueangchum.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม จึงประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุมเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพัฒนพงษ์ ลาพิงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม จัดทำขึ้นตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้อง ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและ เอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการ พัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้ สามารถ ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขต พื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและ การประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑	
คำกล่าวนำ	
บทนำ	
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	
ส่วนที่ ๒ บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม	
<u>บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผต.๑๒)</u>	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	
แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและการเกษตร	
แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา	๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	
แผนงาน : สังคมสงเคราะห์	๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านเศรษฐกิจชุมชน	
แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสาธารณสุข	
แผนงาน : การสาธารณสุข	๑๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	
แผนงาน : การศึกษา	๑๗
แผนงาน : การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
แผนงาน : บริหารงานทั่วไป	๒๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
แผนงาน : เคหะและชุมชน	๒๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : บริหารงานทั่วไป	๒๖
<u>เงินอุดหนุน</u>	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต แผนงาน : สังคมสงเคราะห์	๒๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสาธารณสุข แผนงาน: สาธารณสุข	๓๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนงาน: การศึกษา	๓๑
แผนงาน: การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๓๓
<u>บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๘)</u>	
งานบริหารงานทั่วไป	๓๗
งานบริหารงานคลัง	๓๘
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	๓๙
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	๓๙
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓๙
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	๔๐

คำกล่าวนำ

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ดำเนินจริงทั้งหมดในพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุมในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุมได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุมที่ดำเนินการโดยงบประมาณของหน่วยงานอื่น ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม มาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของแต่ละปีงบประมาณ

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ส่วนราชการทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการจัดทำแผนการดำเนินงานฉบับนี้ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม จักได้นำแผนการดำเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพื่อความความสุขของประชาชนในท้องถิ่นตำบลศรีเมืองชุมต่อไป



(นายพัฒนาพงศ์ ลาพิงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มืองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีไขมีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ได้จัดทำแผนพัฒนาสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๔ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๐๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค.๒๕๕๙ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุมขึ้น และเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวผลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้ แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของ แผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการ ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะ มีที่มาจาก

๓.๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒) โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการ จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดย ไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มี ลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ จากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า จะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

๑.๓.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการ พัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น

๑.๓.๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ ประกาศ เพื่อให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้ ๓ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึง นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย ๑) บทนำ ๒) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ๓) ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน ๔) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย ๑) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑) ๒) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๐๒) ๓) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. ๐๒/๑)

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี

๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตำบลตัวอย่าง

๖. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆ ตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)

แบบ ผด. ๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. ๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วยการลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยละ (๑๐๐)

๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)

แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง.

๒.๓ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. ๐๒/๑)

แบบ ผด.๐๒/๑ เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แผนงาน : สาธารณสุข	๑๘	๒๖	๔๕๐,๐๐๐	๘.๑๐	สำนักงาน ปลัด
รวม	๑๘	๒๖	๔๕๐,๐๐๐	๘.๑๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ แผนงาน : การศึกษา	๒	๒.๘	๑๘๐,๐๐๐	๓.๕	กอง การศึกษา
แผนงาน : การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๖	๘.๖	๒๖๐,๐๐๐	๕.๑๗	
รวม	๘	๑๑.๕	๔๔๐,๐๐๐	๘.๗๖	
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ แผนงาน : บริหารงานทั่วไป	๑๐	๑๔.๔	๑๓๕,๐๐๐	๒.๖๘	สำนักงาน ปลัด
รวม	๑๐	๑๔.๔	๑๓๕,๐๐๐	๒.๖๘	
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ แผนงาน : เศรษฐกิจชุมชน	๕	๗.๒	๗๐,๐๐๐	๑.๓	สำนักงาน ปลัด
รวม	๕	๗.๒	๗๐,๐๐๐	๑.๓	
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ แผนงาน : บริหารงานทั่วไป	๕	๗.๒	๒๖๐,๐๐๐	๕.๑๗	สำนักงาน ปลัด
รวม	๕	๗.๒	๒๖๐,๐๐๐	๕.๑๗	
รวมทั้งสิ้น	๖๙	๑๐๐.๐๐	๕,๐๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
<u>เงินอุดหนุน</u>					
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แผนงาน : สังคมสงเคราะห์	๒	๙.๔	๖๐,๐๐๐	๔.๓	สำนักงาน ปลัด
รวม	๒	๙.๔	๖๐,๐๐๐	๔.๓	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แผนงาน : สาธารณสุข	๑	๔.๗	๑๐,๐๐๐	๐.๗๒	สำนักงาน ปลัด
รวม	๑	๔.๗	๑๐,๐๐๐	๐.๗๒	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ แผนงาน : การศึกษา แผนงาน : การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๕ ๑๓ ๑๘	๒๓.๘ ๖๑.๙ ๘๕.๗	๑,๒๓๕,๐๐๐ ๘๒,๐๐๐ ๑,๓๑๗,๐๐๐	๘๙.๐๘ ๕.๙ ๙๔.๙๘	กอง การศึกษา
รวม	๒๑	๑๐๐.๐๐	๑,๓๘๗,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	
รวมทั้งสิ้น					

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
<u>คุณิณซ์</u>					
งานบริหารงานทั่วไป	๓	๒๕.๑	๒๙,๗๒๐	๑๐.๕	สำนักงาน ปลัด
งานบริหารงานคลัง	๓	๒๕.๑	๕๗,๗๐๐	๒๐.๕	กองคลัง สำนักงาน ปลัด
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาสงเคราะห์ใน	๑	๘.๓	๕,๖๐๐	๒	กอง การศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	๑	๘.๓	๒๑,๐๐๐	๗.๕	สำนักงาน ปลัด
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	๑	๘.๓	๘๕,๐๐๐	๓๐.๒	สำนักงาน ปลัด
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๘.๓	๒๓,๐๐๐	๘.๒	สำนักงาน ปลัด
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	๒	๑๖.๖	๕๙,๐๐๐	๒๑.๑	กองช่าง
รวมทั้งสิ้น	๑๒	๑๐๐.๐๐	๒๘๑,๐๒๐	๑๐๐.๐๐	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สวาย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณสุขการโยธา
 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอย ๑๑ หมู่ที่ ๑ บ้านสันถนนเหนือ	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๔๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ บ้านสันถนน เหนือ	กองช่าง														
๒	โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอย ๑๒ หมู่ที่ ๑ บ้านสันถนนเหนือ	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๐๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ บ้านสันถนน เหนือ	กองช่าง														
๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอย ๒๑ หมู่ที่ ๒ บ้านสันถนนใต้	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๙๖,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ บ้านสันถนน ใต้	กองช่าง														

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๔	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ขอย ๙/๑ หมู่ที่ ๒ บ้านสันถนนใต้	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๕๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ บ้านสันถนน ใต้	กองช่าง													
๕	โครงการซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสาย กลางบ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านสันโค้ง แนวหน้า ๔๕,	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ บ้านสันโค้ง	กองช่าง													
๖	โครงการก่อสร้าง ขยายเขตทาง ทางเข้าหมู่บ้าน และสายกลางบ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองดีแจ่ง	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองดีแจ่ง	กองช่าง													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอย ๑๔ หมู่ที่ ๕ บ้านสันธาตุ	กว้าง ๓.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๑๑,๕๐๐	หมู่ที่ ๕ บ้านสันธาตุ	กองช่าง													
๘	โครงการก่อสร้าง ท่อลอด คสล. ขอย ๑๔ หมู่ที่ ๕ บ้านสันธาตุ	จำนวน ๒ ช่อง ยาวช่องละ ๖.๐๐ เมตร	๑๓๘,๕๐๐	หมู่ที่ ๕ บ้านสันธาตุ	กองช่าง													
๙	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาเปิด- ปิด ขอย ๕ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งเกลี้ยง	ขนาดภายในราง กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร	๑๔๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๖ บ้าน ทุ่งเกลี้ยง	กองช่าง													
๑๐	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขอย ๔ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งเกลี้ยง	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๖ บ้าน ทุ่งเกลี้ยง	กองช่าง													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓										
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๑	โครงการก่อสร้าง อาคารที่ทำการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่พัฒนา	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร แบบชั้นเดียว	๓๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๘ บ้าน ใหม่พัฒนา	กองช่าง														
๑๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย ๕ หมู่ที่ ๙ บ้านศรีป่าสัก	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๙ บ้าน ศรีป่าสัก	กองช่าง														
รวม			๒,๓๔๕,๐๐๐																

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและการเกษตร
 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	โครงการปรับปรุง ระบบท่อจ่าย น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านท่าศาลา	ระยะความ ยาว ๑,๐๒๐.๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๗ บ้านท่าศาลา	กองช่าง																	
รวม																						

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สลาย จังหวัดเชียงราย**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการต่อต้าน ความรุนแรง การค้ามนุษย์ ในเด็ก สตรี และครอบครัว	สถานที่จัดกิจกรรม โรงเรียนชุมชนแห่งการ เรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย เด็ก สตรี และ ครอบครัว จำนวน ๖๐ คน	๑๐,๐๐๐	ตำบล ศรีเมืองชุม	สำนักงาน ปลัด										↕			
๒	โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์	สถานที่จัดกิจกรรม ๙ หมู่บ้าน เดินรณรงค์ และจัดทำ ป้ายรณรงค์ กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในตำบล	๑๐,๐๐๐	ตำบล ศรีเมืองชุม	สำนักงาน ปลัด									↕				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓	โครงการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	เพื่อเป็นศูนย์กลางศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอ โดยกำหนดให้มี สถานที่ตั้ง ณ อาคาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ ซื้อหรือการจ้างอำเภอ แม่สาย	๕๐,๐๐๐	ตำบล ศรีเมืองชุม	สำนักงาน สำนักงาน ปลัด														
	รับเงินอุดหนุน																		
		รวม	๕๒๐,๐๐๐																

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สลาย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
 แผนงาน : แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น	กลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้ปกครองนักเรียน ศพต. ออบต.ศรีเมืองชุม จำนวน ๑๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	ตำบล ศรีเมืองชุม	กอง การศึกษา								↕					
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน ตำบลศรีเมืองชุม จำนวน ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	ตำบล ศรีเมืองชุม	กอง การศึกษา									↕				
๓	โครงการพัฒนารูปแบบตำบลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน ตำบลศรีเมืองชุม	กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน ตำบลศรีเมืองชุม จำนวน ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	ตำบล ศรีเมืองชุม	กอง การศึกษา								↕					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๔	โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	สถานที่จัดกิจกรรม อบต.ศรีเมืองชุม กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ต.ศรีเมืองชุม จำนวน ๑๒๐ คน	๒๐,๐๐๐	ตำบล ศรีเมืองชุม	สำนักงาน ปลัด															
๕	โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ ตำบลศรีเมืองชุม	สถานที่จัดกิจกรรม ศูนย์บริการคนพิการ ทั่วไป อบต.ศรีเมืองชุม กลุ่มเป้าหมาย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ จำนวน ๖๐ คน	๑๐,๐๐๐	ตำบล ศรีเมืองชุม	สำนักงาน ปลัด															
๖	โครงการอบรม พัฒนาศักยภาพ สตรีตำบล ศรีเมืองชุม	สถานที่จัดกิจกรรม อบต.ศรีเมืองชุม กลุ่มเป้าหมาย สตรี ต.ศรีเมืองชุม จำนวน ๑๒๐ คน	๒๐,๐๐๐	ตำบล ศรีเมืองชุม	สำนักงาน ปลัด															
		รวม	๘๐,๐๐๐																	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านเศรษฐกิจชุมชน
แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓											
						ท.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	โครงการส่งเสริม อาชีพและ สนับสนุนการ ดำเนินงาน ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	สถานที่จัดกิจกรรม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง ต.ศรีเมืองชุม กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในตำบล ศรีเมืองชุม จำนวน ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	ตำบล ศรีเมืองชุม	สำนัก งานปลัด															
		รวม	๒๐,๐๐๐																	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 องค์กรบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสาธารณสุข
 แผนงาน : การสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๓					พ.ศ.๒๕๖๓						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการอบรมให้ความรู้และเผยแพร่วิธีคิดต่อในเด็กปฐมวัย	กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปกครองนักเรียน ศพต. อบต.ศรีเมืองชุม จำนวน ๑๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	ตำบลศรีเมืองชุม	กองการศึกษา												↕
๒	โครงการอบรมให้ความรู้การแพทย์ทางเลือกกับการดูแลสุขภาพ	สถานที่จัดกิจกรรม อบต.ศรีเมืองชุม กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในตำบลศรีเมืองชุม จำนวน ๕๕ คน	๑๐,๐๐๐	ตำบลศรีเมืองชุม	สำนักงานปลัด			↕									
๓	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	สถานที่จัดกิจกรรม ๙ หมู่บ้านในตำบล กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในตำบล จำนวน ๒,๐๐๐ หลังคาเรือน	๑๒๐,๐๐๐	ตำบลศรีเมืองชุม	สำนักงานปลัด			↕									↕

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๔	โครงการควบคุม และป้องกันการ ขาดสารไอโอดีน	สถานที่จัดกิจกรรม อบต.ศรีเมืองชุม กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในตำบล จำนวน ๕๕ คน	๑๐,๐๐๐	ตำบล ศรีเมืองชุม	สำนักงาน ปลัด														
๕	โครงการอบรมให้ ความรู้การป้องกัน และควบคุมโรค ประจำถิ่นของ ประชาชน ตำบลศรีเมืองชุม	สถานที่จัดกิจกรรม ศาลาเอนกประสงค์ บ้านสันถนมนใต้ กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในตำบล จำนวน ๑๖๒ คน	๓๐,๐๐๐	ตำบล ศรีเมืองชุม	สำนักงาน ปลัด														
๖	โครงการกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สัมพันธ์	กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน สังกัด ศพด. อบต.ศรีเมืองชุม จำนวน ๒ แห่ง	๕,๐๐๐	ตำบล ศรีเมืองชุม	กอง การศึกษา														
๗	โครงการแข่งขัน กีฬาพื้นบ้านสถาน สัมพันธ์ผู้สูงอายุ ตำบลศรีเมืองชุม	กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุในตำบล จำนวน ๒๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	ตำบล ศรีเมืองชุม	กอง การศึกษา														

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒							พ.ศ. ๒๕๖๓								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๘	โครงการป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ตำบลศรีเมืองชุม	สถานที่จัดกิจกรรม หมู่ที่ ๑-๙ ตำบลศรีเมืองชุม กลุ่มเป้าหมาย สุนัขและแมว จำนวน ๑,๕๐๐ ตัว	๔๕,๐๐๐	ตำบล ศรีเมืองชุม	สำนัก งานปลัด																
๙	โครงการอบรมและ ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก เพื่อตรวจหาโรค พยาธิใบไม้ในตับ	สถานที่จัดกิจกรรม ศาลาเอนกประสงค์ บ้านทุ่งเกลือ กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไป จำนวน ๑๐๔ คน	๒๐,๐๐๐	ตำบล ศรีเมืองชุม	สำนัก งานปลัด																
๑๐	โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้การใช้ เครื่องพ่น หมอกควัน ภาคทฤษฎี และ ปฏิบัติ	สถานที่จัดกิจกรรม อบต.ศรีเมืองชุม กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในตำบล จำนวน ๑๖๒ คน	๑๐,๐๐๐	ตำบล ศรีเมืองชุม	สำนัก งานปลัด																

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒					พ.ศ. ๒๕๖๓							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๑	โครงการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคมะเร็ง ปากมดลูก	สถานที่จัดกิจกรรม อบต. ศรีเมืองชุม กลุ่มเป้าหมาย สตรีในตำบล อายุ ๓๐-๖๐ ปี จำนวน ๑๔๕ คน	๒๐,๐๐๐	ตำบล ศรีเมืองชุม	สำนัก งานปลัด													
๑๒	โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ ลูกน้ำยุงลาย	สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุม รร.บ้านสันโค้ง กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในหมู่บ้าน สันโค้ง จำนวน ๑๔๕ คน	๒๐,๐๐๐	ตำบล ศรีเมืองชุม	สำนัก งานปลัด													
๑๓	โครงการอบรมให้ ความรู้ช่วยลดการ ติดเชื้อจาก แม่สู่ลูก	สถานที่จัดกิจกรรม อบต.ศรีเมืองชุม กลุ่มเป้าหมาย สตรีที่เป็นแกนนำด้าน สุขภาพ จำนวน ๑๔๕ คน	๒๐,๐๐๐	ตำบล ศรีเมืองชุม	สำนัก งานปลัด													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒					พ.ศ. ๒๕๖๓									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑๔	โครงการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม คนไทยไร้พุง	สถานที่จัดกิจกรรม ศาลาเอนกประสงค์ บ้านสันถนโมใต้ กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในตำบล จำนวน ๑๔๕ คน	๒๐,๐๐๐	ตำบล ศรีเมืองชุม	สำนัก งานปลัด															
๑๕	โครงการอบรมให้ ความรู้เรื่องวัคซีนโรค	สถานที่จัดกิจกรรม อบต.ศรีเมืองชุม กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในตำบล จำนวน ๑๔๕ คน	๒๐,๐๐๐	ตำบล ศรีเมืองชุม	สำนัก งานปลัด															
๑๖	โครงการอบรมให้ ความรู้ลดความ เสี่ยงโรคอุจจาระ	สถานที่จัดกิจกรรม อบต.ศรีเมืองชุม กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในตำบล จำนวน ๑๔๕ คน	๒๐,๐๐๐	ตำบล ศรีเมืองชุม	สำนัก งานปลัด															
๑๗	โครงการอบรมให้ ความรู้หมู่บ้านพื้นที่ สุขภาพดี ซีวีมีสุข	สถานที่จัดกิจกรรม อบต.ศรีเมืองชุม กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในตำบล จำนวน ๑๔๕ คน	๒๐,๐๐๐	ตำบล ศรีเมืองชุม	สำนัก งานปลัด															

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๒				พ.ศ.๒๕๖๓									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๘	โครงการอาหาร ปลอดภัยใส่ใจ ผู้บริโภค	กิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม อบต.ศรีเมืองชุม กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในตำบล จำนวน ๑๕๕ คน	๒๐,๐๐๐	ตำบล ศรีเมืองชุม	สำนัก งานปลัด														
		รวม	๔๕๐,๐๐๐																

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน : การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓											
						ท.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	โครงการพัฒนาผู้ ประกอบวิชาชีพครู ที่สังกัดศพด.ของ องค์การบริหารอง ส่วนท้องถิ่น	กลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้ดูแลเด็กศพด. สังกัด องค์การบริหารส่วน ตำบลศรีเมืองชุม	๓๐,๐๐๐	ตำบลศรี เมืองชุม	กอง การศึกษา															
๒	โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.ศรีเมืองชุม	เพื่อก่อสร้างห้องน้ำ ศพด. จำนวน ๑ หลัง	๑๕๐,๐๐๐	ตำบลศรี เมืองชุม	กอง การศึกษา							↕								
		รวม	๑๘๐,๐๐๐																	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 แผนงาน : การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๒				พ.ศ.๒๕๖๓							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการส่งเสริม งานป๋าเวณี ปีใหม่เมืองหน้า ตำหัวผู้สูงอายุ	เป้าหมายผู้เข้าร่วม โครงการ ๓๐๐ คน โดยประมาณ	๓๐,๐๐๐	ตำบลศรี เมืองชุม	กอง การศึกษา							↕					
๒	โครงการส่งเสริม ประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการ	๑๕,๐๐๐	ตำบลศรี เมืองชุม	กอง การศึกษา												↕
๓	โครงการส่งเสริมวัน สำคัญทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ต่างๆ และงานรัฐ พิธี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการ	๑๐,๐๐๐	ตำบลศรี เมืองชุม	กอง การศึกษา												↕

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๓												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๔	โครงการเผยแพร่ การดำรงฐาน วัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการ ท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมและการ ส่งเสริมกิจกรรม ประเพณีวัฒนธรรม ของพื้นที่ให้ แพร่หลาย รวมทั้ง เป็นการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ สินค้าของกลุ่ม อาชีพต่างๆ ซึ่งเป็น การส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ประชาชน ใน งานพอชุนเมืองราย มหาราช ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อำเภอแม่สาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการ	๕๐,๐๐๐	งานพอชุน เมืองราย มหาราช	กอง การศึกษา													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๕	โครงการจัดการ แข่งขันกีฬา ประชาชนตำบลยา เสพติด ตำบลศรีเมืองชุม	สถานที่จัดกิจกรรม หมู่ที่ ๓ บ้านสันโค้ง กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านสันโค้ง	๑๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ บ้านสันโค้ง ตำบล ศรีเมืองชุม	สำนักงาน สำนักงาน ปลัด														
๖	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการ	๑๐,๐๐๐	โรงเรียน สังกัด อบต. ศรีเมืองชุม	กอง การศึกษา														
		รวม	๒๖๐,๐๐๐																

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 แผนงาน : บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๒		พ.ศ.๒๕๖๓										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการซัพซึ ปลอดภัยใส่ใจ กฎจราจร	สถานที่จัดกิจกรรม อบต.ศรีเมืองชุม เป้าหมาย ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	ตำบล ศรีเมืองชุม	สำนัก งานปลัด			↔										
๒	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนนช่วง สงกรานต์	เฝ้าระวังช่วง ๗ วัน อันตราย ๒ จุด ๑. จุดสี่แยกไฟแดง บ้านทุ่งเกลี้ยง ๒. ป้อมยาม บ้านสันถนนใต้	๕,๐๐๐	ตำบลศรี เมืองชุม ตั้งจุดบริการ จำนวน ๒ แห่ง	สำนัก งานปลัด							↕						
๓	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่	เฝ้าระวังช่วง ๗ วัน อันตราย ๒ จุด ๑. จุดสี่แยกไฟแดง บ้านทุ่งเกลี้ยง ๒. ป้อมยาม บ้านสันถนนใต้	๕,๐๐๐	ตำบลศรี เมืองชุม ตั้งจุดบริการ จำนวน ๒ แห่ง	สำนัก งานปลัด			↕										

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๔	โครงการรณรงค์ ป้องกันไฟฟ้า และหมอกควัน	กิจกรรม รณรงค์ ๙ หมู่บ้าน	๑๕,๐๐๐	ตำบล ศรีเมืองชุม	สำนัก งานปลัด					↔								
๕	โครงการส่งเสริม ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันภัยแก่ ประชาชนในตำบล	อบรมให้ความรู้ เข้าหมาย ประชาชน ๙ หมู่บ้าน	๑๕,๐๐๐	ตำบล ศรีเมืองชุม	สำนัก งานปลัด						↔							
๖	โครงการอบรม พัฒนาศักยภาพ อปพร.	อบรมให้ความรู้ เข้าหมาย อปพร ๕๓ นาย	๓๐,๐๐๐	ตำบล ศรีเมืองชุม	สำนัก งานปลัด									↔				
๗	โครงการฝึกซ้อม แผนการป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย (ภัยทางถนน)	ประชาชนที่มีส่วน เกี่ยวข้อง สถานที่ ๔ แยกบายพาส บ้านทุ่งเกลียง จำนวน ๒๐ นาย	๑๕,๐๐๐	ตำบล ศรีเมืองชุม	สำนัก งานปลัด								↔					
๘	โครงการฝึกอบรม ป้องกันระดับ อัครภัยและการ ฝึกซ้อมแผนการ อพยพหนีไฟ	เข้าหมาย พนักงาน อบต.ศรีเมืองชุม สถานที่ อบต.ศรีเมืองชุม จำนวน ๒๐ นาย	๑๕,๐๐๐	ตำบล ศรีเมืองชุม	สำนัก งานปลัด													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๓						พ.ศ.๒๕๖๒							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๙	โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้ในการ ป้องกันและระงับ อัคคีภัย ในสถานศึกษา	เป้าหมาย นักเรียนชั้น ประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา จำนวน ๑๐๐ คน สถานที่ สถานศึกษาในสังกัด อบต.ศรีเมืองชุม	๑๕,๐๐๐	ตำบล ศรีเมืองชุม	สำนัก งานปลัด														
๑๐	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติดใน สถานศึกษา	เป้าหมาย นักเรียนชั้น ประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา จำนวน ๑๐๐ คน สถานที่ สถานศึกษาในสังกัด อบต.ศรีเมืองชุม	๑๐,๐๐๐	ตำบล ศรีเมืองชุม	สำนักงาน ปลัด														
		รวม	๑๓๕,๐๐๐																

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่ส่าย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน : เคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่	หน่วยงาน	พ.ศ.๒๕๖๓																	
						พ.ศ.๒๕๖๒		พ.ศ.๒๕๖๓															
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	โครงการจัดระบบ ป้องกันและบำบัด น้ำเสียตาม บ้านเรือนและ แหล่งน้ำสาธารณะ	เป้าหมาย ร้อยละ ๕๐ ของ ประชาชนในตำบล สถานที่ ๙ หมู่บ้านในตำบล	๑๐,๐๐๐	ตำบล ศรีเมืองชุม	สำนักงาน ปลัด																		
๒	โครงการสร้าง จิตสำนึกรักษ์ สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเรืองมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ	เป้าหมาย ประชาชนในตำบล สถานที่ ๒ หมู่บ้านน้ำร่อง	๒๐,๐๐๐	ตำบล ศรีเมืองชุม	สำนักงาน ปลัด																		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่	หน่วยงาน	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓	โครงการรณรงค์ ส่งเสริมการคัดแยก ขยะระดับ ครัวเรือน	ออกพื้นที่ให้ความรู้กับ ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน คกก.หมู่บ้าน จำนวน ๘๐ คน	๑๐,๐๐๐	ตำบล ศรีเมืองชุม	สำนักงาน สำนักงาน ปลัด													
๔	โครงการอบรมและ ส่งเสริมการทำปุ๋ย หมักชีวภาพ	เป้าหมาย ประชาชนในตำบล จำนวน ๕๐ คน สถานที่ อบต.ศรีเมืองชุม	๑๐,๐๐๐	ตำบล ศรีเมืองชุม	สำนักงาน ปลัด													
๕	โครงการท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ “ท้องถิ่น รักษา สร้างน้ำ”	เป้าหมาย ประชาชนในตำบล จำนวน ๑๐๐ คน สถานที่ พื้นที่สาธารณในตำบล	๒๐,๐๐๐	ตำบล ศรีเมืองชุม	สำนักงาน ปลัด													
		รวม	๓๐,๐๐๐															

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่ส่าย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 แผนงาน : บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา ศักยภาพและเพิ่ม ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำ ชุมชนและกลุ่ม องค์กรต่างๆ ใน ตำบลศรีเมืองชุม	จัดฝึกอบรมสัมมนา พัฒนาบุคลากร และ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร ในองค์กร และผู้นำชุมชน จำนวน ๖๐ คน จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐๐,๐๐๐	ตำบล ศรีเมืองชุม	สำนักงาน ปลัด													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๓											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒	โครงการเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมใน การป้องกัน ทุจริตของ อบต.ศรีเมืองชุม	กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร ส.อบต.และ พนักงาน สังกัด อบต.ศรีเมืองชุม จำนวน ๖๐ คน สถานที่ อบต.ศรีเมืองชุม	๑๕,๐๐๐	ตำบล ศรีเมืองชุม	งาน ตรวจสอบ ภายใน				↕								
๓	โครงการอบรม กฎหมายปกครอง เกี่ยวกับการปฏิบัติ หน้าที่ของพนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารสมาชิก สภา อบต.	กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร ส.อบต.และ พนักงาน สังกัด อบต.ศรีเมืองชุม จำนวน ๕๕ คน สถานที่ อบต.ศรีเมืองชุม	๑๐,๐๐๐	ตำบล ศรีเมืองชุม	สำนักงาน ปลัด									↕			
๔.	โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ส.อบต.ฯลฯ	กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร ใน อบต.ศรีเมืองชุม จำนวน ๖๐ คน จำนวน ๑ ครั้ง	๑๕,๐๐๐	ตำบล ศรีเมืองชุม	สำนักงาน ปลัด									↕			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๕	ค่าใช้จ่ายโครงการ อบรมการจัดทำ และหบพวน แผนชุมชน	ประชาชน ๙ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	ตำบล ศรีเมืองชุม	สำนักงาน ปลัด														
		รวม	๒๖๐,๐๐๐																

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

เงินอุดหนุน
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
 แผนงาน : สังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๒				พ.ศ.๒๕๖๓											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการส่งเสริม อาชีพตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	อุดหนุนสำนักงาน อำเภอแม่สายเพื่อ สนับสนุนค่าใช้จ่าย ตามโครงการ	๓๐,๐๐๐	อำเภอ แม่สาย (ศป.ปส. อ.แม่สาย)	สำนักงาน ปลัด	←															
๒	โครงการบริหาร จัดการแบบบูรณา การ ศูนย์ ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยา เสพติด อ.แม่สาย จ.เชียงราย	อุดหนุนสำนักงาน อำเภอแม่สายเพื่อ สนับสนุนค่าใช้จ่าย ตามโครงการ	๓๐,๐๐๐	อำเภอ แม่สาย	สำนักงาน ปลัด																
		รวม	๖๐,๐๐๐																		

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สลาย จังหวัดเชียงราย

เงินอุดหนุน
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสาธารณสุข
 แผนงาน: สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๒		พ.ศ.๒๕๖๓											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการผ่าตัด- ทำหมัน เพื่อลด จำนวนสุนัข และแมว	สถานที่จัดกิจกรรม อบต.ศรีเมืองชุม กลุ่มเป้าหมาย สุนัขและแมว จำนวน ๑๐๐ ตัว	๑๐,๐๐๐	อบต. ศรีเมืองชุม	สำนักงาน สำนักงาน ปลัด														
		รวม	๑๐,๐๐๐																

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สลาย จังหวัดเชียงราย

เงินอุดหนุน
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 แผนงาน: การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการอยู่ค่าย พักแรมลูกเสือ สามัญ เนตรนารี	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน สันถนนเพื่อสนับสนุน ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	๑๕,๐๐๐	รร. บ้านสันถนน	กอง การศึกษาฯ		↔											
๒	โครงการการ แข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน ในตำบล ศรีเมืองชุม	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน สันถนนเพื่อสนับสนุน ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	๓๐,๐๐๐	รร. บ้านสันถนน	กอง การศึกษาฯ			↔										
๓	โครงการจัด ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน สันโค้งเพื่อสนับสนุน ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	๔๐๐,๐๐๐	รร. บ้านสันโค้ง	กอง การศึกษาฯ													↗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๔	โครงการจัด ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน สันถมนเพื่อสนับสนุน ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	๗๖๐,๐๐๐	รร. บ้านสันถมน	กอง การศึกษาฯ			←												
๕	โครงการเข้าค่าย คุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียน	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน สันถมนเพื่อสนับสนุน ค่าใช้จ่ายตามโครงการ	๓๐,๐๐๐	รร. บ้านสันถมน	กอง การศึกษาฯ									↔						
		รวม	๑,๒๓๕,๐๐๐																	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

เงินอุดหนุน
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 แผนงาน: การศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการประเพณี นมัสการและสร้าง พระธาตุเจ้าดอยตุง	อุดหนุนสำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัด เชียงรายเพื่อสนับสนุน ค่าใช้จ่ายตาม โครงการ	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน วัฒนธรรม จังหวัด	กอง การศึกษาฯ						↕							
๒	โครงการงาน นมัสการและสร้าง พระธาตุเจ้าดอยตุง	อุดหนุนสำนักงาน อำเภอแม่สายเพื่อ สนับสนุนค่าใช้จ่าย ตามโครงการ	๑๐,๐๐๐	ที่ทำการ อำเภอ แม่สาย	กอง การศึกษาฯ						↕							
๓	โครงการประกอบพิธี ทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคตสมเด็จพระ ศรีนครินทราบรม ราชชนนี	อุดหนุนสำนักงาน อำเภอแม่สายเพื่อ สนับสนุนค่าใช้จ่าย ตามโครงการ	๓,๐๐๐	ที่ทำการ อำเภอ แม่สาย	กอง การศึกษาฯ													↕

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒		พ.ศ. ๒๕๖๓										
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๔	โครงการ เทิดพระเกียรติและ ถวายสดุดี เนื่องใน วันคล้ายวันพระราช สมภพของสมเด็จพระ ศรีนครินทราบรา บรมราชชนนี	อุดหนุนสำนักงาน อำเภอแม่สายเพื่อ สนับสนุนค่าใช้จ่าย ตามโครงการ	๓,๐๐๐	ที่ทำการ อำเภอ แม่สาย	กอง การศึกษาฯ										↕			
๕	โครงการประกอบพิธี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวัน เฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	อุดหนุนสำนักงาน อำเภอแม่สายเพื่อ สนับสนุนค่าใช้จ่าย ตามโครงการ	๕,๐๐๐	ที่ทำการ อำเภอ แม่สาย	กอง การศึกษาฯ										↕			
๖	โครงการประกอบพิธี วันคล้ายวันพระราช สมภพรัชกาลที่ ๙	อุดหนุนสำนักงาน อำเภอแม่สายเพื่อ สนับสนุนค่าใช้จ่าย ตามโครงการ	๕,๐๐๐	ที่ทำการ อำเภอ แม่สาย	กอง การศึกษาฯ										↕			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๒						พ.ศ. ๒๕๖๓								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๗	โครงการประกอบพิธี วันจักรี	อุดหนุนสำนักงาน อำเภอแม่สายเพื่อ สนับสนุนค่าใช้จ่าย ตามโครงการ	๓,๐๐๐	ที่ทำการ อำเภอ แม่สาย	กอง การศึกษาฯ															
๘	โครงการประกอบพิธี วันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ พระบรมนทร รามธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรมเกล้า เจ้าอยู่หัว	อุดหนุนสำนักงาน อำเภอแม่สายเพื่อ สนับสนุนค่าใช้จ่าย ตามโครงการ	๑๐,๐๐๐	ที่ทำการ อำเภอ แม่สาย	กอง การศึกษาฯ															
๙	โครงการประกอบพิธี วันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง	อุดหนุนสำนักงาน อำเภอแม่สายเพื่อ สนับสนุนค่าใช้จ่าย ตามโครงการ	๕,๐๐๐	ที่ทำการ อำเภอ แม่สาย	กอง การศึกษาฯ															

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๙	โครงการประกอบพิธี วันวิสาขบูชา	อุดหนุนสำนักงาน อำเภอแม่สายเพื่อ สนับสนุนค่าใช้จ่าย ตามโครงการ	๓,๐๐๐	ที่ทำการ อำเภอ แม่สาย	กอง การศึกษาฯ	↕												
๑๐	โครงการรดน้ำดำหัว พ่อขุนเม็งราย มหาราช	อุดหนุนสำนักงาน อำเภอแม่สายเพื่อ สนับสนุนค่าใช้จ่าย ตามโครงการ	๕,๐๐๐	ที่ทำการ อำเภอ แม่สาย	กอง การศึกษาฯ	↕			↕									
๑๑	โครงการประกอบพิธี วันฉัตรมงคล	อุดหนุนสำนักงาน อำเภอแม่สายเพื่อ สนับสนุนค่าใช้จ่าย ตามโครงการ	๕,๐๐๐	ที่ทำการ อำเภอ แม่สาย	กอง การศึกษาฯ								↕					
๑๒	โครงการประกอบพิธี เนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคต สมเด็จพระ ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	อุดหนุนสำนักงาน อำเภอแม่สายเพื่อ สนับสนุนค่าใช้จ่าย ตามโครงการ	๕,๐๐๐	ที่ทำการ อำเภอ แม่สาย	กอง การศึกษาฯ	↕												
รวม			๘๒,๐๐๐															

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์สำนักงาน/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ครุภัณฑ์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๒		พ.ศ.๒๕๖๓																
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
งานบริหารงานทั่วไป																								
๑	คำจัดซื้อเก้าอี้	เก้าอี้สำนักงาน หมู หนังล้อเลื่อน ๕ แฉก เหล็กชุบโครเมียม จำนวน ๑ ตัว	๒,๗๘๐	อบต. ศรีเมืองชุม	สำนักงาน ปลัด																			
๒	คำจัดซื้อ ฉากกั้นห้อง	เพื่อจัดซื้อฉากกั้นห้อง ประกอบด้วย - ฉากกั้นห้องแบบครึ่ง กระจกขัดลาย จำนวน ๒ ชิ้น - เสาคูพาร์ติชั่น จำนวน ๒ ต้น - ขาตัวที่กันล้ม จำนวน ๘ ตัว	๑๘,๖๔๐	อบต. ศรีเมืองชุม	สำนักงาน ปลัด																			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่	หน่วยงาน	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓	ค่าจัดซื้อชิ้นงาน แพ้มติง	กิจกรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชิ้นงานแพ้มติง ๔๐ ช่อง จำนวน ๑ ตู้	๘,๓๐๐	อบต. ศรีเมืองชุม	สำนักงาน ปลัด														
งานบริหารงานคลัง																			
๔	ค่าจัดซื้อโต๊ะ คอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	๕,๙๐๐	อบต. ศรีเมืองชุม	กองคลัง														
๕	ค่าจัดซื้อ คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ คอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐	อบต. ศรีเมืองชุม	กองคลัง														
๖	ค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์เซ็ค ระบบ Dot Matrix	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์เซ็คระบบ Dot Matrix จำนวน ๑ เครื่อง	๒๙,๘๐๐	อบต. ศรีเมืองชุม	กองคลัง														
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน																			
๗	ค่าจัดซื้อโต๊ะ สำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะสำนักงาน จำนวน ๑ ตัว	๕,๖๐๐	อบต. ศรีเมืองชุม	สำนัก งานปลัด														

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๓																																							
						พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																												
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา																																													
๘	ค่าจัดซื้อ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๑,๐๐๐	อบต. ศรีเมืองชุม	กอง การศึกษา																																								
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น																																													
๙	ค่าจัดซื้อเครื่องพ่น ละอองฝอย กำจัดยุง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพ่นละอองฝอย กำจัดยุง จำนวน ๑ เครื่อง	๘๕,๐๐๐	อบต. ศรีเมืองชุม	สำนัก งานปลัด																																								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน																																													
๑๐	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๓,๐๐๐	อบต. ศรีเมืองชุม	สำนัก งานปลัด																																								

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓															
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน																								
๑๑	ค่าจัดซื้อเครื่อง เจาะพื้นคอนกรีต	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องเจาะพื้น คอนกรีต เครื่องเจาะ คอริง จำนวน ๑ เครื่อง	๕๐,๐๐๐	อบต. ศรีเมืองชุม	กองช่าง			↕																
๑๒	ค่าจัดซื้อเทพวด ระยะทางแสนลอส	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เทพวดระยะทาง แสนลอส	๙,๐๐๐	อบต. ศรีเมืองชุม	กองช่าง			↕																
รวม			๒๘๑,๐๒๐																					